

บทที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน ระบบต่าง ๆ ในโลกได้มีการพัฒนาเป็นระบบเสรีเป็นส่วนใหญ่ แม้แต่ธุรกิจการค้าก็ได้มีการพัฒนาเป็นธุรกิจแบบไร้พรมแดน ส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นองค์กรต่าง ๆ มุ่งหวังที่จะพัฒนาองค์กรของตนให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันองค์กรไปสู่ความสำเร็จคือทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้น องค์กรต่าง ๆ จึงให้ความสนใจลงทุนที่ให้ผลตอบแทนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวดีกว่าทุนอย่างอื่น นั่นคือการลงทุนให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล หรือเรียกว่า “ทุนมนุษย์” (Human Capital) ซึ่งการสร้างทุนมนุษย์ หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะนำไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดมูลค่าผลิตภัณฑ์ประชาชาติรวม (GNP) ที่อยู่ในระดับสูงได้ ด้วยเหตุนี้ องค์กรในแต่ละองค์กรจึงมีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพิ่มมากขึ้น สำหรับบุคลากรในแต่ละองค์กรเองก็พยายามที่จะเพิ่มขีดความสามารถของตนเองในฐานะผู้ผลิต โดยการพัฒนาตนเอง เพราะถือเป็นการลงทุนในตัวเอง บุคลากรจะพยายามมองหาโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเปิดโอกาสที่ดีกว่าให้กับตนเองในตลาดแรงงานหรือสังคมนั่นเอง ซึ่งการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเป็นเป้าหมายหลักอันหนึ่งของสังคมไทยในปัจจุบัน ดังจะสังเกตได้จาก การขยายโอกาสทางการศึกษาและจำนวนผู้สมัครศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนซึ่งมีแนวโน้มมากขึ้น ในส่วนของสาขาวิชาบัญชีนั้น ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาบัญชี ได้ให้ความสนใจในการศึกษาต่อทางการบัญชีในระดับสูงขึ้น ดังจะเห็นได้จากการที่สถาบันการศึกษาของภาครัฐและเอกชนที่เริ่มเปิดสอนในหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการบัญชีเพิ่มขึ้น สำหรับหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดสอนระดับปริญญาโทสาขาวิชาการบัญชีเป็นแห่งแรกของภาคเหนือ โดยเริ่มเปิดเมื่อ พ.ศ. 2541 และมีผู้ให้ความสนใจเข้าศึกษาในโครงการอย่างต่อเนื่อง

ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนส่วนบุคคลของการลงทุนทางการศึกษา: กรณีศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษาหาต้นทุนส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลตอบแทนส่วน

บุคคล สำหรับเป็นข้อมูลสำหรับใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจประเมินทางเลือกในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาด้านทุนส่วนบุคคล ที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการลงทุนศึกษารวมทั้งผลตอบแทนส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

1.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา

1. ได้ทราบถึงต้นทุนส่วนบุคคล ที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการลงทุนศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
2. ได้ทราบถึงผลตอบแทนส่วนบุคคลทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
3. สามารถนำข้อมูลที่ได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจประเมินทางเลือกในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ของผู้สนใจที่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นกว่าปริญญาตรี

1.4 นิยามศัพท์

อัตราผลตอบแทนส่วนบุคคล หมายถึง อัตราผลตอบแทนที่คิดจากต้นทุนส่วนบุคคล เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเสียโอกาส ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการศึกษา